

**UBND TỈNH QUẢNG NINH
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 448 /CV-LMHTX

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 9 năm 2021

V/v tuyên truyền Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 20/9/2021 về tổ chức xét tặng Giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh lần thứ I năm 2022

Kính gửi: Các Hợp tác xã, doanh nghiệp thành viên.

Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh về tổ chức xét tặng Giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh lần thứ I, năm 2022.

Để kịp thời thông tin tuyên truyền đến các hợp tác xã, doanh nghiệp thành viên trên địa bàn tỉnh về Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh về tổ chức xét tặng Giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh lần thứ I, năm 2022. Với mục đích là nhằm phát hiện, tôn vinh các tổ chức, cá nhân đã có những công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ xuất sắc, có giá trị cao về khoa học và công nghệ - áp dụng vào sản xuất và đời sống góp phần phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Quảng Ninh và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; góp phần khuyến khích, kịp thời và tạo động lực mạnh mẽ hơn nữa cho các nhà khoa học, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ say mê nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo để tạo ra những công trình có giá trị về khoa học, ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn và mang lại hiệu quả kinh tế cao, có ảnh hưởng sâu sát và lâu dài trong đời sống xã hội.

Nội dung chi tiết xem tại Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh (được gửi kèm).

Hồ sơ đề nghị tham gia xét tặng xin gửi về: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Giải thưởng), địa chỉ: tầng 10 tòa nhà Liên cơ số 4, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh. Thời gian nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng cấp tỉnh kết thúc vào 17h00 ngày 30/4/2022.

Liên minh HTX tỉnh, đề nghị các hợp tác xã, doanh nghiệp thành viên trên địa bàn tỉnh quan tâm triển khai thực hiện. /.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh (phối hợp);
- Các Đ/c Thường trực;
- Trang thông tin điện tử Liên minh;
- Lưu VP-LM, ban TTPHTX.

**TM. THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH**



Vũ Công Lực